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Málefni: Samantekt eftir fund Fjallabyggðar með Vegagerðinni 29. janúar 2019

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri og Ármann Viðar Sigurðsson deildarstjóri tæknideildar fóru á 
fund Vegagerðarinnar á Akureyri þriðjudaginn 29.janúar 2019. Á fundinum voru fyrir hönd 
Vegagerðarinnar Gunnar H. Guðmundsson svæðisstjóri, Margrét Silja Þorkelsdóttir, Haukur 
Jónsson og Heimir Gunnarsson.

Fundurinn er haldinn vegna málefna Vegagerðarinnar í Fjallabyggð:

 Brunavarnaráætlun Fjallabyggðar. Í brunavarnaráætluninni er vitnað í 
þjónustusamning við Vegagerðina. Fjallabyggð óskar eftir að fá að vita hvaða 
samingur þetta er? Eða hvort einhver samingur hafi yfirhöfuð verið gerður.

 Miðbæjarskipulag Siglufirði.
Búið er að frumhanna færslu á Gránugötu og þjóðveginum fyrir framan Samkaup. 
Fjallabyggð stefnir á að byrja á verkefninu á næsta ári.

 Yfirlagnir á þjóðvegi í þéttbýli.
Fjallabyggð ítrekar fyrri áskoranir um að klára yfirlögn á þjóðveginum í gegnun 
þéttbýlin. Vg er ekki komin með áætlun um hvað á að leggja en tók fram að sennilega 
verði ekki á vegin gegnum Ólafsfjörð á þessu ári. Hins vegar væri möguleiki að leggja 
á versta kaflann á Siglufirði, þ.e. Hvanneyrarbraut frá gatnamótum við Túngötu og til 
norðurs út úr bænum.
Fjallabyggð bendir á að þeir ætli að fara í endurnýjun fráveitulagna í Túngötu milli 
Eyrargötu og Þormóðsgötu og er Vg bjartsýn á að fjámagn fáist í hluta Vg í verkefninu 
á þessu ári. 

 Skarðsvegur.
Árni Helgason er með verkið og reiknaði með að klára það á einu sumri þ.e. sumarið 
2018, ekki tókst það og er reiknað með að það klárist á árinu 2019. Efni sem átti að 
nota í burðarlög reyndist ónothæft og er ekki hægt að nota nema í fyllingar. Vg ætlar 
að sækja um farmkvæmdaleyfi fyrir efnistöku úr Garðsnámu fyrir burðarlög í veginn. 
Einnig er möguleiki að nota afgangsefni úr Héðinsfjarðargöngum sem er í Ólafsfirði. 
Ekki er gert ráð fyrir fjármagni til þess að færa skíðalyftu og skála í verkinu en 
Fjallabyggð taldi að það væri búið að samþykkja það. 

 Saurbæjarás.
Fjallabyggð ítrekar ósk sýna um að fá vindmæli á gangnamunnan í Skútudal. Málið er 
nú komið á skrið hjá Vg og verður settur upp mælir í sumar.

 Efnisvinnsla.
Vegagerðin ætlar að bjóða út efnisvinnslu á ofaníburð í Ólafsfirði á þessu ári.

_________________________ _________________________
Gunnar I. Birgisson Ármann Viðar Sigurðsson
Bæjarstjóri Deildarstjóri tæknideildar


